

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายศรารุช จรมั่งนอก	ประธานสภาฯ	ศรารุช จรมั่งนอก
๒	นายทิศ ใจหาญ	รองประธานสภาฯ	ทิศ ใจหาญ
๓	นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	เลขาธิการสภาฯ	เฉลิมศิลป์ เทพจันทร์
๔	นายศิวกร เทียบมาก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ศิวกร เทียบมาก
๕	นายทองเด่น บุญค้ำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ทองเด่น บุญค้ำ
๖	นายดำรง ดอกไม้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ดำรง ดอกไม้
๗	นายสมหวัง เบี้ยกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สมหวัง เบี้ยกระโทก
๘	นางสาวเจตนิพัทธ์ พรมวันนา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	เจตนิพัทธ์ พรมวันนา
๙	นายบัญญัติ โลจรัส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	บัญญัติ โลจรัส
๑๐	นายสำเภา โพธิ์วัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	สำเภา โพธิ์วัด
๑๑	นายวัชรศักดิ์ มงคล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	วัชรศักดิ์ มงคล
๑๒	นายพิชัย จำชาติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	พิชัย จำชาติ
๑๓	นายจำเนียร สิริสุทธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	จำเนียร สิริสุทธิ์
๑๔	นายไชยา หนูมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ไชยา หนูมา
๑๕	นายพรมมา สาชิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	พรมมา สาชิน
๑๖	นายอรรณู ดีเกียรติถาวร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	อรรณู ดีเกียรติถาวร
๑๗	นายจำปี จันคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	จำปี จันคำ
๑๘	นายวินัย ไบลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	วินัย ไบลี
๑๙	นางรัตดา สี่ฝ้าย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	รัตดา สี่ฝ้าย

ผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายนันท์วัฒน์ พุ่มหมื่นไฉ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	
๒	นางฉลอม โชตินอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	
๓	นายสุเทพ กิมทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	
๔	นายปัญญาจนาคม พลแสน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	
๕	นายพัฒนพันธ์ พลบูรณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	
๖	นายภานุพันธ์ คุ่มคง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ ตากลม	นายก อบต.	สุพจน์ ตากลม	
๒	นายประสิทธิ์ สุนันทสิงห์	รองนายก อบต.	ประสิทธิ์ สุนันทสิงห์	
๓	นายอุดร แทบทาม	รองนายก อบต.	อุดร แทบทาม	
๔	นายนิคม ภูศรี	เลขานุการนายก อบต.	นิคม ภูศรี	
๕	นางกนิษฐา ฤทธิสอน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กนิษฐา ฤทธิสอน	
๖	นายเทวิน ประกิกะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณัฐกมล ไชยราช	
๗	นางณัฐกมล ไชยราช	หัวหน้าส่วนการศึกษา	เทวิน ประกิกะ	
๘	นางอลิศรา ศิริ	บุคลากร	อลิศรา ศิริ	
๙	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	เจ้าพนักงานธุรการ	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ (เลขานุการสภา ฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านประธานจตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป

นายศราวุธ จรมั่งนอก จตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ (ประธานสภา ฯ)

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ขอสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ตามที่กระผมได้เรียกประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งก็ได้ดำเนินการตามระเบียบ ฯ ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางลาประชุม
 นายศราวุธ จรมั่งนอก แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลาประชุม จำนวน ๖ ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ๑.นายนันทวัฒน์ พุฒหมื่นไฉ
 (ประธานสภา ฯ) ๒.นางฉลอม โชตินอก ๓.นายปัญญาจนะคม พลแสน ๔.นายสุเทพ กิมทอง
 ๕.นายพัฒนพันธ์ พลบูรณ์ ๖.นายภานุพันธ์ คุ่มคง

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ การแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 นายศราวุธ จรมั่งนอก คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แต่งตั้งให้ นายสุพจน์ ตากลม
 (ประธานสภา ฯ) กลับมาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี นายประสิทธิ์ สุนันทสิงห์ เป็นรองนายก อบต. นายอุดร แทบทาม เป็นรองนายก อบต. และนายนิคม ภูศรี เป็นเลขานุการ นายก อบต.

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) จากรายงานการประชุมที่ทุกท่านได้รับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หากรับรองรายงานการประชุมฯ ให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๑๗	เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
ลาประชุม	จำนวน	๖	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องการแถลงนโยบายของผู้บริหาร

๓.๑ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

นายสุพจน์ ตากลม (นายก อบต.) เรียนประธานสภา ฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้แต่งตั้งให้กระผมกลับมาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และเมื่อถึงเวลาที่จะพ้นจากตำแหน่งก็เป็นไปตามมาตรา ๑๐๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่ดีที่สุด คือใช้ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา จากที่นายก ฯ ได้หัตถ์วาระการดำรงตำแหน่ง และปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งบางอย่างการปฏิบัติงานของข้าราชการประจำอาจมีข้อจำกัดในด้านกฎหมายซึ่งไม่ได้ให้อำนาจไว้ จึงอาจทำให้งานล่าช้าไปบ้าง ผมมีโอกาสได้มองแบบประชาชน รับทราบปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน และคิดว่าในโอกาสนี้ ผมก็จะพัฒนาตำบลแก้งสนามนางให้ดีที่สุด โดยมี รองนายก ฯ เลขานายก ฯ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ตลอดจนพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่จะร่วมมือกันพัฒนา และผมขอแนะนำคณะผู้บริหารดังนี้ ๑.นายประสิทธิ์ สุนันทสิงห์ ตำแหน่งรองนายก อบต. ๒.นายอุดร แพบทาม ตำแหน่งรองนายก อบต. ๓.นายนิคม ภูศรี ตำแหน่งเลขานุการ นายก อบต. ทางคณะผู้บริหารจะพยายามทำให้ดีที่สุด แนวนโยบายต่าง ๆ ผมก็จะดึงมาจากข้อบัญญัติ และจะผลักดันในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยากให้เกิดในทุกหมู่บ้าน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ก็เป็นอีกความรับผิดชอบของ อบต. และรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณมาให้ท้องถิ่นดูแลประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อาจจะไม่ได้เขียนไว้ในข้อบัญญัติ แต่จะประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาเหล่านี้เราต้องช่วยกันเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เช่นการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ หรือจัดประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเราต้องส่งเสริมในส่วนนี้ด้วยการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอาชีพ แต่ก่อนการจัดทำกลุ่มอาชีพ เราได้รับการชักจูงจากองค์กรอิสระหลายหน่วยงาน ซึ่งแนวทางการแก้ไขคือทำในข้อบัญญัติและตรวจสอบได้ ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาของตำบลแก้งสนามนาง ซึ่งเกิดจากสถานศึกษาไม่ใหญ่ หรือทันสมัยเท่าที่ควร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ก็จะจัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเพื่อนำมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของเรา ด้านสาธารณสุข เราก็มีหน่วยงานและกลุ่มต่าง ๆ ที่คอยช่วยเหลือเรา เช่น โรงพยาบาล กลุ่ม อสม. และสาธารณสุข ซึ่งเราต้องไปประสานในเรื่องต่าง ๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นคำสั่งให้ทำและพัฒนา โครงการด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โครงการสร้างความรักความสามัคคี สร้างความปรองดองของคนในชุมชน เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างการปรองดอง และขยายความปรองดองออกไปสู่ภายนอกต่อไป

นโยบายต่าง ๆ ผมอยากให้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาพูดคุยและหาทางแก้ปัญหาาร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ขอกำหนดให้เป็นก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อนำปัญหาต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผมจะจัดตั้งคณะกรรมการประปา ดูแลเรื่องประปา การจัดเก็บเงินของประปา เพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใส ผมและคณะผู้บริหารทุกท่าน อยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่าน หากสิ่งใดที่ทางผู้บริหารกระทำผิดพลาดก็ช่วยกันบอกกล่าวตักเตือนเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลแก้งสนามนางต่อไป

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภา ฯ)

ก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ก็จะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางก่อนตามระเบียบ ฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

๔.๑ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อัครศึภย

จากที่มีโอกาสได้ไปรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องภัยแล้ง ไม่ว่าจะเป็นการเจาะบ่อบาดาล การล้างบ่อบาดาล การเป่าบ่อบาดาล ให้ท้องถิ่นดำเนินการได้เลย หากงบประมาณไม่มีในข้อบัญญัติ ให้ใช้เงินสะสมได้เลย หรืออาจจะโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายใหม่ โดยมองจากงบประมาณที่ตั้งไว้แต่เกิดประโยชน์น้อยให้เปลี่ยนแปลงหรือโอนย้ายมาดำเนินการได้เลย เช่นโครงการป่างานที่เราไม่ได้ทำ เราก็จะโอนมาเป็นต้น และจะจัดตั้งกรรมการ โดยประกอบด้วย สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ อบต. และข้าราชการจากอำเภอ แล้วมาประชุมปรึกษาหารือในเรื่องภัยแล้ง หรือจะแก้ปัญหาอย่างไร มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสงสัยหรือจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

นายทิศ ไจหาญ
(รองประธานสภา ฯ)

นายพิชัย จำชาติ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๕)

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

สภา ฯ เคยตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการอะไร หากครั้งนี้มีการตั้งคณะกรรมการแล้ว อยากให้คณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วด้วย ผู้ว่าราชการมีหนังสือสั่งการมาแล้วว่า หากตำบล อำเภอใด เกิดเหตุอัครศึภย หรือไฟไหม้ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ก็จะต้องสอบสวนในหลายเรื่อง หรืออาจจะมีการลดการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ นายก ฯ จึงให้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิก อบพร. ในเรื่องของอัครศึภย ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยในภาคเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ทฤษฎี และภาคบ่ายจะเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยจะฝึกปฏิบัติกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง และจะให้สมาชิก อปพร.มาประจำรถน้ำดับเพลิงที่ อบต.ด้วยเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย และได้้นำเรียนถามว่าหากจะนำรถข้ามเขตจังหวัดเช่นไปช่วยเขตตำบลลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ จะให้ทำอะไร ก็ได้รับคำตอบว่า ให้ทำขออนุญาตย้อนหลังได้ และเรื่องที่ท่านผู้ว่า ฯ เป็นห่วงคือ เรื่องเด็กจมน้ำตาย และให้ช่วยกันดูแล หากมีเหตุเกิดขึ้นให้ถือเป็นความผิดของนายอำเภอที่เกิดเหตุ และวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโก หมู่ที่ ๓ โดยการนำกระสอบทรายไปกันเพื่อชะลอน้ำที่ไหลผ่านเพื่อให้งักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว และปัจจุบันเราได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำคือบึงโลจรัสและผู้รับเหมาจะปล่อยน้ำออกจากบึงโลจรัสในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งหากน้ำล้นไปถึงบริเวณสถานีสูบน้ำบ้านแก้งโก ก็จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จากการที่เราได้สร้างฝายชะลอน้ำและยังมีโครงการที่ขอไว้แต่ยังรองบประมาณเพื่อจะนำมาทำในส่วนต่อไป หรือหากมีโอกาสก็จะของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการขอของบประมาณกันฝ่าย

ที่ประชุม
ที่ประชุม

ไม่มี
รับทราบ

๔.๒ โครงการแก้ไขปัญหาระบบประปา

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

จากที่ท่าน พิชัย จำชาติ ได้ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้ว่า เคยตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับน้ำประปาไว้แล้ว แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการ นายก อบต. ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน แล้วจะให้เลขานุการนายก ฯ เป็นผู้ทำรายละเอียดต่อไป โดยจะให้สมาชิกสภา ฯ ของหมู่บ้านที่มีระบบประปาในความรับผิดชอบของ อบต. ร่วมเป็นกรรมการ สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ จะให้สมาชิกสภา ฯ ของแต่ละพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับงานโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น หากมีโครงการเข้าหมู่บ้านใด ให้สมาชิกสภา ฯ เจ้าของพื้นที่ร่วมตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการนั้นด้วย

ที่ประชุม
ที่ประชุม

ไม่มี
รับทราบ

๔.๓ โครงการแก้ไขปัญหายขยะ

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

ได้รับการร้องเรียนจากพระวัดป่า บ้านหนองขามนาดี ว่ากลางคืนมีการเผาขยะทำให้เกิดควันและมลภาวะ อบต.จึงได้ส่งช่างเข้าไปดูเพื่อจะทำการกลบขยะเก่า โดยจะใช้งบประมาณประมาณหกหมื่นบาท และทำถนนรอบกองขยะขึ้นใหม่ และจะจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับขยะ โดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองขยะมาเป็นคณะกรรมการพิจารณาว่าควรทำอย่างไรต่อไป

ที่ประชุม
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหายขยะหรือไม่
ไม่มี
รับทราบ

- นายศราวุธ จรมังนอก (ประธานสภา ฯ)
นายจำเนียร สิริสุทธิ (ส.อบต.หมู่ที่ ๖)
- จากที่นายก อบต. ได้อธิบายถึงโครงการต่าง ๆ จากระเบียบวาระที่ ๔.๑ - ๔.๓ มีสมาชิกสภา ทานไต่สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่ง อีกครั้งหนึ่ง และเสนอเรื่องระบบประปาบ้านหนองสะเดาว่าต้องการให้ซ่อมทำซึ่งได้เคยเสนอ เรื่องพร้อมแนบประชาคมเข้ามาแล้ว ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมทำ ปัจจุบันประปาบ้าน หนองสะเดา เป็นแบบสูบตรงขึ้นถังสูงแล้วจ่ายโดยไม่มีกรงจึงทำให้น้ำขุ่นและมีตะกอน จำนวนมาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาแก้ไข ปัญหาโดยการจัดหาถังกรองและเครื่องปั๊มสารคลอรีนเข้าไปผสมกับน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพต่อไป ปัจจุบันเครื่องสูบน้ำก็ชำรุด ซึ่งหมู่บ้านหนองสะเดาไม่ได้ใช้น้ำประปามาแล้ว ๒ วัน จึงขอให้ผู้บริหารส่งช่างเข้าไปซ่อมทำให้ด้วย
- นายสุพจน์ ตากลม (นายก อบต.)
- เมื่อเข้าที่ผ่านมาได้ให้ช่างประปาไปซ่อมทำแล้วหากขาดเหลืออะไรให้มาปรึกษานายก ฯ ได้ เลย ซึ่งระบบประปาบ้านหนองสะเดาเป็นถังกรองซึ่งเป็นถังเก่าที่ได้รับมาจากที่ต่าง ๆ จึงทำให้ ชำรุดเร็ว และในอนาคตต่อไปจะหางบประมาณในการปรับปรุงให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ สะอาด
- นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ (ปลัด อบต.)
- วันนี้เป็นการประชุมแถลงนโยบายของผู้บริหาร โดยเน้นในเรื่องอัคคีภัยซึ่งเป็นนโยบายที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เน้นเป็นพิเศษ หากเป็นการข้ามเขตจังหวัดให้ทำเรื่องขออนุ ญาตย้อนหลัง และเรื่องของภัยแล้งโดยเน้นในเรื่องของการบริการประชาชน ซึ่งการเตรียมการ ป้องกันปัญหาภัยแล้งได้มีการเตรียมการแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ๑.การเตรียมการก่อนภัยแล้ง อบต. ได้สูบน้ำจากลำน้ำชีเข้ากักเก็บในหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านต่าง ๆ ๒.การจัดหา เครื่องสูบน้ำบาดาล ซึ่งได้จัดหามาจำนวน ๔ เครื่อง ๓.หากมีภัยแล้งก็จะมีการชดเชย ค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- การบริหารจัดการขยะ มีแนวโน้มว่า อบต. ต้องนำขยะไปที่บิวใหญ่แต่นั้นเป็นเรื่องของ อนาคต ซึ่งปัจจุบันเรายังทิ้งที่เก่าอยู่ แต่จะหาวิธีในการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ซึ่งเมื่อ อาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดว่าจะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขอรายละเอียดต่าง ๆ
- ในกรณีงบกลาง ตามระเบียบ ฯ เป็นอำนาจของผู้บริหาร และขึ้นชมนายก ฯ ที่จะเสนอให้ที่ ประชุมมีส่วนร่วมในการพิจารณา
- นายจำเนียร สิริสุทธิ (ส.อบต.หมู่ที่ ๖)
- สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เอนกประสงค์ ว่าได้งบประมาณมาจากไหนและมี หลักการใช้จ่ายแบบใด และในช่วงการทำโครงการมีช่างไปตรวจสอบหรือไม่ แล้วงานเร่งรีบ เพียงใด ซึ่งเห็นเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.ยังเห็นทำงานอยู่
- นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ (ปลัด อบต.)
- โครงการการนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้งบประมาณ เป็นเงิน หนึ่งล้านบาทเศษ ขึ้นอยู่กับประชากรของแต่ละพื้นที่ และส่งโครงการเข้าพิจารณาที่ จังหวัด โดยเน้นใน ๔ ภารกิจ คือ โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ และ เศรษฐกิจพอเพียง ตามที่แผน อบต. ได้กำหนดไว้ ซึ่งครั้งแรกส่งไปในชื่อ ลานกีฬา แต่ไม่ผ่านจึง เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นลานเอนกประสงค์ และเข้าไปชี้แจงกับจังหวัดว่าลานเอนกประสงค์ สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น เล่นกีฬา ตากพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นลานตากวัชพืชเพื่อ ทำปุ๋ย จังหวัดฯ จึงได้อนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ได้ถนนอีกหนึ่งเส้น คือ ถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านโนนรังกับบ้านแก้งขาม
- นายเทวิน ประกีกะ (ผอ.กองช่าง)
- โครงการดังกล่าวผมเป็นผู้คุมงานซึ่งอยู่จนการเทพื้นครั้งสุดท้าย ซึ่งเหตุผลการทำงานกลางคืนคือ เพราะผู้รับเหมามีขีดความสามารถในการก่อสร้างได้ตลอด โดยมีสถานที่ผสมปูนเป็นของตนเอง จึงทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นและได้ประสานงานกับสมาชิกสภา ฯ เจ้าของพื้นที่แล้ว

- นายสุพจน์ ตากลม (นายก อบต.) อธิบายเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เร่งด่วนตามที่รัฐบาลสั่งเพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ส่วนเรื่องการตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
- นายวัชรศักดิ์ มงคล (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) เสนอเรื่องระบบประปาบ้านหนองขามนาดี ตามที่ได้เคยเสนอให้ต่อท่อลงไปในส่วนที่ลึกของสระน้ำ และทางผู้บริหารก็บอกว่าจะทำให้ ถึงตอนนี้การดำเนินการดังกล่าวก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด และขอฝากให้ท่านนายกที่เข้ามารับตำแหน่ง ช่วยพิจารณาด้วยเพราะประปาดังกล่าวเป็นประปาที่ใช้ในหมู่บ้านหนองขามนาดีและบ้านหนองเม็กน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ ทำให้น้ำประปาไม่ทั่วถึง จึงขอฝากให้นายก ฯ ช่วยพิจารณาโครงการดังกล่าวด้วย
- นายสุพจน์ ตากลม (นายก อบต.) ขอให้ทุกหมู่บ้านเขียนมาว่า หมู่บ้านของท่านต้องการปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
- นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) ในโอกาสต่อไป จะให้ทำแบบสำรวจข้าราชการยอดเยี่ยม โดยผู้ที่ประเมินประกอบไปด้วยสมาชิกสภา ฯ ผู้นำชุมชน เป็นต้น โดยจะมีรางวัลให้กับข้าราชการยอดเยี่ยมด้วย
- ที่ประชุม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**
- นายศราวุธ จรมั่งนอก มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่
- นายสุพจน์ ตากลม (นายก อบต.) กำชับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของ อบต. ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากมีเงินค้างจำนวนมาก และเรื่องการเบิกจ่ายเงินขอให้เร่งรัดด้วย เช่นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำมัน เป็นต้น
- เสนอการใช้งานบุคลากรของ อบต. ให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ เช่นพนักงานจัดเก็บขยะ หากไม่จำเป็น ไม่ควรให้ไปทำงานอย่างอื่น เพราะงานเก็บขยะจะค้าง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชน
- ให้ช่างจัดทำแบบ ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ทุกที่ในตำบลแก้งสนามนาง เพื่อรองรับงบประมาณต่าง ๆ ที่จะมาถึงในอนาคต จะได้รวดเร็วและทันเวลา
- กองคลัง ให้สรุปรายรับ รายจ่าย แล้วรายงานให้นายก ฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของแต่ละเดือน โดยเฉพาะเรื่องของกิจการประปา จะได้นำเรียนคณะกรรมการประปาต่อไป
- หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกสภา ฯ และข้าราชการ จะจัดหรือไม่ หากจะจัด ควรจัดในช่วงใด
- ให้เพิ่มวาระการประชุม โดยมีวาระ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อจะได้ติดตามเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ที่ประชุม รับทราบ
- นายสมหวัง เปี้ยกระโทก (ส.อบต.หมู่ที่ ๓) สอบถามโครงการลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ได้บรรจุไว้ในแผนหรือไม่
- ขอเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ที่ได้ขอไว้จากการประชุมครั้งที่แล้ว
- เสนอให้ปลัด อบต. ลาออกจากการทำหน้าที่เลขานุการสภา ฯ และจะให้สมาชิกสภา ฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภา ฯ
- นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ (ปลัด อบต.) อธิบายโครงการลานคอนกรีต ว่า ลานคอนกรีตที่สร้างนั้นจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งหากจังหวัดพิจารณาแล้ว นั้นก็ย่อมหมายความว่า โครงการนั้นมีแผนงาน

รองรับ ถูกต้อง ครบถ้วน

อธิบายเกี่ยวกับการขอเอกสารข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ว่า การขอเอกสารจากหน่วยงานราชการสามารถขอได้ หากไม่ใช่เอกสารสำคัญ แต่หากเป็นเอกสารสำคัญ จะต้องทำเรื่องขอจากผู้ที่มีอำนาจ เพราะเป็นการป้องกันการนำเอกสารออกไปทำลายองค์กร หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตก็คือ นายก อบต.

อธิบายเรื่องการทำงานของปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. อำนาจการอนุมัติต่าง ๆ ก็ทำตามระเบียบที่ได้ให้อำนาจไว้ และไม่ได้อนุมัติหลังจากที่นายก อบต. เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ท่านถามมานั้นอาจเป็นการทำงานทางด้านเอกสารที่มีการลงวันที่ก่อนที่นายก อบต. จะกลับมาดำรงตำแหน่ง

หากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการเป็นเลขานุการสภา ฯ ผมก็ยินดีที่จะลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภา ฯ

นายศราวุธ จรมั่นนอก
(ประธานสภา ฯ)

ให้นายสมหวัง เบี้ยกระโทก กรอกแบบฟอร์มการขอเอกสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ให้เรียบร้อยแล้วขอเอกสารจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามงบประมาณจากจังหวัด ที่เกี่ยวกับภัยแล้งซ้ำซากว่าได้จัดสรรมาให้หรือยัง

นางนางกนิษฐา ฤทธิสอน รับทราบ
(ผอ.กองคลัง)

นางรัตดา สีฝ้าย
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒)

เสนอเรื่องหอถังสูง ของกิจการประปา และขอให้พิจารณาว่าเข้ากับงบประมาณส่วนใด

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

การสร้างหอถังสูงจะหารือกับส่วนต่าง ๆ หรืออาจจะใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมาถึงในการดำเนินการ ส่วนบ้านศูนย์กลาง ผมจะให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ส่วนเรื่องประปาของบ้านแก่งโก บ้านฤทธิรักษา จะให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม และได้ปรึกษากับพนักงานประปาแล้วการสร้างอาจจะไม่คุ้มค่า ก็ขอให้ลองใช้วิธีที่ผมเสนอคือการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมก่อน หากไม่ได้ผลค่อยมาพิจารณากันอีกทีว่าจะทำอย่างไร

นายจำเนียร สิริสุทธิ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๖)

จากการที่ได้ทราบว่า อบต.ได้รับงบประมาณปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นผู้รับเหมามาติดต่อแต่อย่างใด เพราะจะได้เตรียมการและสถานที่

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

ผมได้ขอให้ผู้รับเหมาให้ยังไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากช่วงนี้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสะเดา กำลังสูบน้ำให้กับคลองอีสานเขียว ซึ่ง อบต.โนนสำราญได้ขอให้สูบน้ำให้ให้ช่างไปตรวจสอบคลองว่าส่วนใดควรซ่อมแซม และดูแลเรื่องต้นไม้ที่ใกล้คลองน้ำให้เอาต้นไม้ออกด้วยเนื่องจากจะทำให้คลองชำรุด

นายวัชรศักดิ์ มงคล
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕)

เรื่องการสร้างประปาถังสูง ให้ดูเรื่องแรงดันน้ำอาจทำให้ท่อเดิมที่มีอยู่แตกได้

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์หา
(ปลัด อบต.)

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ที่ล่าช้า เนื่องจากมติ ครม.ให้ปรับลดราคาเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงและให้ดำเนินการกำหนดราคากลางใหม่จึงทำให้การดำเนินการล่าช้าออกไป

นายสมหวัง เบี้ยกระโทก
(ส.อบต.หมู่ที่ ๓)

เสนอให้มีการประมาณการโครงสร้างตลาดใหม่ เนื่องจากราคาสูงเกินไป

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.)

รับทราบ แล้วจะให้ช่างไปประมาณการราคามาใหม่แล้วจะเอารายละเอียดมาให้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องการก่อสร้างสำนักงาน อบต. อาจจะสร้างที่หอประชุมหลังเก่าของอำเภอ ฯ ซึ่งได้ให้รองนายก อบต. ร่างหนังสือขอใช้สถานที่

นายศราวุธ จรมั่งนอก มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
(ประธานสภา ฯ)

ที่ประชุม ไม่มี

นายศราวุธ จรมั่งนอก หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอเรื่องหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติม กระผมขอปิดการ
(ประธานสภา ฯ) ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) เฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ) วินัย ไบลี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวินัย ไบลี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) วัชรศักดิ์ มงคล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวัชรศักดิ์ มงคล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) ศราวุธ จรมั่งนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ จรมั่งนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง